



เมนูข้อมูล

นายคัต้า

ที่จะเป็นฝ่ายไหน สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก่อน คือต้องยอมรับความจริงว่ากระแสการเมืองที่โหมกระหน่ำรุนแรงต่อรัฐบาลที่ยาวนี้ ส่งผลทางการเมืองไม่น้อย

การต่อต้านรัฐบาลอาจจะเริ่มด้วยการจัดตั้งและสร้างประเด็น บางเรื่องราวอาจจะเกินเลยจากความเป็นจริง แต่สิ่งที่เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้คือ กระแสการต่อต้านจากคนจำนวนมากเกิดขึ้นจริง ไม่เกี่ยวกับการปลุกระดม ไม่เกี่ยวกับการเข้าข้างฝ่ายตรงกันข้ามรัฐบาล แต่เป็นความรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลอันเกิดจากการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เป็นการระเบิดของความอัดอั้นที่สะสมอยู่ในใจคน

ซึ่งก่อนหน้านั้นรัฐบาลไม่มีทางเชื่อเลยว่าจะมีมากมายถึงเพียงนี้

ท่ามกลางกระแสตื่นตัวในเรื่องประชาธิปไตย การรับรู้ทางการเมืองที่ลงลึกถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายที่นิยมอำนาจนอกระบบ

มีความเชื่อว่าประชาธิปไตยหยั่งรากลึกแล้วในจิตสำนึกของคนไทยส่วนใหญ่

พรรคที่ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งของประชาชน น่าจะยืนอยู่ในจุดที่เป็นความหวังมากกว่าพรรคที่คอยแต่จะแอบอิงอำนาจนอกระบบ

เอาเข้าจริง สำนึกและความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองของประชาชนไทยไม่

สัญญาณ 'ถอยหลังกลับ'

ได้ง่ายดายอย่างนั้น

รัฐบาลที่มาจากประชาชนถูกขนานนามว่า "เผด็จการจากการเลือกตั้ง" ได้หน้าตาเฉย

จากประชาชนกลุ่มคนในเมืองที่มีความรู้ มีฐานะดีเสียด้วยซ้ำ

ไม่ว่าแม้แต่ครูบาอาจารย์ นักวิชาการที่เป็นผู้นำทางความคิด ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน

มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน ยอมรับว่า "เผด็จการเกิดจากการเลือกตั้ง" ได้อย่างหน้าขึ้นตราบาน

แต่ไม่รู้สักว่าอำนาจนอกระบบเป็นเผด็จการมากกว่า สิทธิเสรีภาพของประชาชนสำคัญน้อยกว่าการต่อสู้กับการโกงกิน

ไม่ว่าจะอธิบายได้หรือไม่ก็ตาม แต่ที่คือความเป็นจริงของสังคมไทย

สังคมที่มีลักษณะเฉพาะเกินกว่าตำรารัฐศาสตร์ จะให้ความกระจ่างได้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ทั้งที่ต่อสู้และปลุกฝังความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยกันมายาวนาน ถึงวันนี้ดูเหมือนว่าคะแนนนิยมจะไปตามกระแสมากกว่าที่จะคิดถึงหลักการที่ควรจะเป็น

ผลสำรวจของกรุงเทพโพลล์ล่าสุด หลังจากเกิดกระแสต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่

ในคำถามที่ว่า "หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง จะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี โดยเปรียบเทียบกับผลสำรวจเรื่องเดียวกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ครั้งนี้ร้อยละ 34.8 บอกจะเลือก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จากที่ครั้งที่แล้วมี

แค่ร้อยละ 31.7 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3.1

ขณะที่บอกว่าจะเลือก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จากพรรคเพื่อไทย เหลือเพียงร้อยละ 26.7

จากที่เคยได้ร้อยละ 40.4 ลดลงถึงร้อยละ 13.7

ที่น่าสนใจคือคนที่ยังไม่เลือกตั้งมีถึงร้อยละ 38.5 จากเดิมที่มีแค่ร้อยละ 27.9 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.6

หมายความว่ายังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่เริ่มมองเห็นว่านักการเมืองเท่าที่มีอยู่ในสภาปัจจุบัน ไม่เป็นความหวังของประเทศ

เช่นเดียวกับเมื่อถามว่าหากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง จะเลือกพรรคการเมืองใด ร้อยละ 37.2 บอกว่า

จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ จากเดิมมีร้อยละ 32.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 ขณะที่พรรคเพื่อไทย จากร้อยละ 41 เหลือเพียงร้อยละ 28.2 ลดลงร้อยละ 12.8

ประชาธิปัตย์เพิ่มไม่มากนัก ขณะที่เพื่อไทยลดฮวบฮาบ เหมือนว่าพรรคการเมืองอื่นเป็นทางเลือก

แต่ผลสำรวจชิ้นนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย เกือบทุกพรรคที่มีอยู่ไม่กระตือรือร้น ชาติไทยพัฒนา ได้แก่

0.8 เท่าเดิม ภูมิใจไทย จาก 0.6 มาเป็น 0.7 พลังชล 0.6 เท่าเดิม รักประเทศไทยจาก 0.6 มาเป็น 1.2

ที่บอกว่าไม่รู้ไม่แน่ใจ จากร้อยละ 23.4 มาเป็น 29 เพิ่มขึ้น 5.6

นักการเมืองที่มีอยู่ในขณะนี้ตกต่ำหนัก และประชาชนพยายามหาทางเลือกใหม่

ซึ่งใครสนใจได้บ้างว่า ทางเลือกใหม่จะยังอยู่ในไลน์ประชาธิปัตย์ ●